

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐẮK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /NQ-HĐND

Đắk Glei, ngày 22 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLEI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và
Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện về
phương hướng, nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2024;
Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân
dân huyện về dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - Xã hội,
quốc phòng an – an ninh 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế
Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại
kỳ họp; Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 17/7/2024 của UBND huyện về tiếp thu,
giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các nội
dung UBND huyện trình tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh năm 2024, trong 6 tháng cuối năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14
tháng 12 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị năm 2024; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND
huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2024; Nghị quyết số 07/NQ-
HU ngày 28/6/2024 của Huyện uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu
năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và các nhiệm vụ,
giải pháp tại Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 và các Báo cáo
tiếp thu, giải trình của UBND huyện tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XV; trong
đó, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư để đầu tư kết cấu hạ tầng
trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; đồng thời, tăng cường công tác

kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình, kịp thời, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện; tiếp tục rà soát quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: xây dựng các nhà máy chế biến, cụm công nghiệp,... Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đô thị, không để người dân lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái quy định của pháp luật.

2. Triển khai sản xuất vụ mùa năm 2024 đảm bảo thời vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn. Đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 170-KH/HU, ngày 31-8-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh/cà phê chè (*coffee arabica*) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Glei.

3. Quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu đạt mức trung hòa cac-bon trên địa bàn huyện.

4. Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ trồng mới diện tích rừng và cây phân tán trên địa bàn huyện theo kế hoạch năm 2024. Tiếp tục rà soát diện tích đất lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm để thu hồi trồng lại rừng, phục hồi môi trường rừng, đồng thời, rà soát quỹ đất đảm bảo trồng rừng tập trung để kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

5. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (*xã Đăk Nhoong*) và thôn Làng Mới, xã Mường Hoong đạt chuẩn thôn Nông thôn mới (*thôn điểm của tỉnh*).

6. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời ứng phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan để tránh gây thiệt hại về tính mạng, tài sản, hoa màu của người dân trên địa bàn. Củng cố các lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần để tổ chức tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “04 tại chỗ” khi xảy ra, không để bị động.

7. Quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo cải tạo vườn tạp, đi sâu sát, đánh giá đúng thực trạng các vườn tạp hiện nay, gắn với vai trò người đứng đầu, bí thư chi bộ, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn trong thực hiện việc cải tạo vườn tạp trên địa bàn. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh cải tạo đất đai, vườn tạp để trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (*như: cây ăn quả, cây mắc ca...*) phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng từng khu vực. Trong đó, chú trọng lồng ghép các Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ các loại cây giống có giá trị kinh tế cao cho người dân yên tâm phát triển sản xuất.

8. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện; trong đó, tập trung giải quyết tình trạng hộ người đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, gắn với hướng dẫn người dân sử dụng đất hiệu quả để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế hoặc không chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất ở ra ngoài nhân khẩu nhằm đảm bảo diện tích đất ở, đất sản xuất cho Nhân dân trên địa bàn.

9. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham quan, học tập một số mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trên địa bàn huyện, nhất là các mô hình trồng trọt, chăn nuôi,... để người dân được tiếp cận trực tiếp các mô hình với phương châm *“thấy tận mắt, nghe tận tai, sờ tận tay”* trên cơ sở đó, về học tập phát triển kinh tế sản xuất (*xác định cây cà phê xứ lạnh là cây trồng chủ lực, giúp thoát nghèo bền vững trên địa bàn các xã phía Bắc của huyện Đăk Glei*).

10. Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp phép, phê duyệt và thực hiện quyết toán các công trình đầu tư theo quy định. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; chú trọng phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ, nhất là những vùng có nông sản hàng hóa, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng địa phương. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Tăng cường năng lực và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp. Phấn đấu nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI) đảm bảo đạt và vượt kế hoạch.

11. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch giúp đỡ 02 xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; phấn đấu đến cuối năm 2024 giải ngân 100% nguồn kế hoạch vốn được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy *“về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”*.

12. Chủ động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó, ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, xây dựng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, chú trọng tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để hỗ trợ cây, con giống từ các chương trình Mục tiêu quốc gia kịp thời để người dân trồng đúng thời vụ.

13. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện việc xóa nhà tạm trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi, vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm và Nhân dân các dân tộc trong và ngoài địa bàn huyện tham gia ủng hộ tích cực cả về vật chất và tinh thần để thực hiện có hiệu quả việc xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn huyện,

giai đoạn 2021-2025¹.

14. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 90-CTr/HU, ngày 14-4-2023 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn huyện. Trong đó, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

15. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số.

16. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh để phòng, tránh tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp nghỉ hè năm học 2023-2024. Đồng thời, cảnh báo những nơi nguy hiểm, nguy cơ xảy ra đuối nước, mất an toàn lao động do quá trình thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện để người dân biết.

17. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó, chú trọng đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, lao động gắn với nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Thực hiện tốt các chính sách người có công, người nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

18. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục củng cố vững chắc, nâng chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

19. Nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông y tế, kịp thời phát hiện, khống chế các loại dịch bệnh phát sinh và đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục đào tạo đội ngũ bác sỹ cho tuyến cơ sở, duy trì 100% xã, thị trấn có bác sỹ. Thực hiện có hiệu quả các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

20. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện. Nhất là 03 chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

¹ Theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 621-TB/HU, ngày 23-9-2022.

21. Tiếp tục đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa. Thực hiện tốt công tác đầu tư, tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bảo đảm đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng; tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa dân tộc, dân tộc thiểu số.

22. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và việc thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên các lĩnh vực gắn với việc xây dựng Chính quyền điện tử của huyện. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, phát thanh, truyền hình trên địa bàn.

23. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát của người dân, doanh nghiệp để phát huy hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

24. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; gắn với phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã vững chắc. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện đúng quy mô tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và Kiểm lâm theo quy định.

25. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, tập trung xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả về đảm bảo trật tự ở cơ sở; đồng thời, tăng cường công tác bám nắm địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nhạy cảm phát sinh ngay tại cơ sở.

26. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội phạm về ma túy. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

27. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường,...

28. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt đường biên, cột mốc; triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; đẩy mạnh

hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và phối hợp bảo vệ an ninh biên giới. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Duy trì mối quan hệ hữu nghị với 02 huyện giáp biên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể, vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMT TQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT. *du*



CHỦ TỊCH

A Phương